



ปาฐกถาธรรม

หลักการครองตน

พระเทพญาณมงคล (เสริมชัย ชยมงฺคโล) เจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อดธรรมกายาราม



หลักการครองตน

โดย พระเทพญาณมงคล
(เสริมชัย ชยมงฺคโล ป.ธ.๖)
เจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อดุสิตธรรมกายาราม
อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี

ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
ประเทศไทย
วันอาทิตย์ ที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๓
เวลา ๐๘.๐๐ น.

เจริญสุข/เจริญพร ญาติโยมสาธุชนผู้ฟังทุกท่าน วันนี้อาตมาภาพก็ได้มาพบกับท่านผู้ฟังอีกเช่นเคย ในรายการปาฐกถาธรรมทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ทุกวันอาทิตย์ สัปดาห์ที่ ๓ ของเดือน เวลา ๘.๐๐ น

สำหรับรายการปาฐกถาธรรมในวันนี้ อาตมาภาพจะได้กล่าวถึงเรื่อง “หลักการครองตน” เพื่อเป็นเครื่องเพิ่มพูนปัญญาบารมีแก่ผู้สนใจในการศึกษาสัมมาปฏิบัติ แต่พอสมควรแก่เวลาสืบต่อไป

การครองตน ณ ที่นี้หมายถึง การสำรวมระวังรักษาตน ให้ดำรงอยู่แต่ในคุณความดี เพื่อให้การดำเนินชีวิตของตนไปในทางที่ดีที่

ชอบ กอปรด้วยสาระประโยชน์ เพื่อให้ถึงความสำเร็จ ความเจริญรุ่งเรืองและสันติสุขแห่งชีวิตยิ่งๆ ขึ้นไป (และถ้าจะกล่าวถึงเป้าหมายชีวิตสูงสุดก็คือ ถึงมรรค ผล นิพพาน ที่สิ้นสุดแห่งทุกข์ทั้งปวง และเป็นบรมสุขอย่างถาวร) มิให้ตกไปในที่ชั่ว คือมิให้เป็นไปในทางที่ไม่ดีไม่ชอบ และที่ไม่ประกอบด้วยสาระประโยชน์ อันจะเป็นเหตุให้ถึงความเสื่อม หรือถึงความล้มเหลวแห่งชีวิต และจะเป็นเหตุให้เป็นโทษ เป็นความทุกข์ เดือดร้อนในภายหลังได้

การสำรวจระวางตน นี้ก็หมายถึง การสำรวจระวางความประพฤติตนทางกาย ทางวาจา และทางใจ คือ เจตนาความคิดอ่านของตนให้เป็นไปในทางที่ดี ที่ชอบ ตามทำนองคลองธรรม และกฎหมายของบ้านเมือง รวมทั้งตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่ออกหรือตราขึ้นไว้ ตามทำนองคลองธรรม หรือตามกฎหมาย ให้เหมาะสมกับกาลสมัย สถานการณ์แวดล้อมกับบุคคล และสถานที่ ๑ และเป็นความประพฤติปฏิบัติที่มีสาระ ประโยชน์ ไม่เป็นเรื่องเหลวไหลไร้สาระ ๑

กล่าวโดยสรุป การครองตนก็คือ การตั้งกาย ตั้งวาจา และตั้งใจของตนไว้โดยชอบ ตรงตามพระพุทธ คำรัสตรัสเรื่องมงคล ในมงคลสูตร พระคาถาที่ ๒ ว่า

“ปฏิรูปเทสวาโส จ ปุพฺเพ จ กตปุญฺญตา
อตุตฺตสมฺมาปณฺธิ จ เอตมฺมงฺคลมุตฺตมฺนฺติ”

แปลความว่า การอยู่ในประเทศที่สมควร ๑ การมีบุญอันได้กระทำไว้ในปางก่อน ๑ การตั้งตนไว้ชอบ ๑ สามประการนี้เป็นมงคลอันสูงสุด คือ เป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความเจริญสูงสุด (ในชีวิต)

หลักการครองตน คือ หลักธรรมเครื่องรักษาตน ตามพระสัทธรรมคำสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ก็คือ สติสัมปชัญญะ อันกอปรด้วยปัญญาอันเห็นชอบ ๑ หิริโอตตปปะ ๑ ศีลสังวร ๑ และอินทริยสังวร ๑ เป็นต้น

คำว่า “สติ” หมายความว่า ความระลึกได้ หรือการรู้จักยับยั้งชั่งใจ พิจารณาเห็นด้วยปัญญาก่อนที่จะพูดหรือกระทำการใดๆ ว่า นี่เป็นความดีหรือความชั่ว เป็นบุญหรือบาป เป็นคุณหรือโทษ หรืออีกนัยหนึ่งว่าเป็นทางเจริญแห่งชีวิตควรดำเนิน หรือว่า เป็นทางเสื่อมแห่งชีวิตที่ไม่ควรดำเนิน ตามที่เป็นจริง

แต่ถ้าเผลอสติ คิดผิด พูดผิด หรือกระทำการใดผิดพลาดไปก็กลับรู้สึกตัว รู้เท่าทันความคิด คำพูด หรือการกระทำที่ผิดพลาดไปแล้วก็รีบกลับตัวกลับใจ คิด-พูด และกระทำให้ดี ให้ถูกต้องตามทำนองคลองธรรมใหม่ ความรู้สึกตัว ความรู้เท่าทันความคิด การพูด และ/หรือการกระทำของตนที่ผิดพลาดไป เช่นนี้ ชื่อว่า “สัมปชัญญะ” คำว่า “สัมปชัญญะ” โดยเนื้อความและโดยหน้าที่ก็คือ เป็นคุณเครื่องระงับยับยั้งชั่งใจ อย่างเดียวกันกับคำว่า “สติ” นั้นเอง ต่างกันแต่โดยพยัญชนะเท่านั้น

“สติสัมปชัญญะ” คุณธรรมเครื่องระงับยับยั้งซึ่งใจนี้ ต้องเป็นคุณธรรมที่ควบคู่กับปัญญาอันเห็นชอบว่า การกระทำทางกาย ทางวาจา และทางใจ ที่กำลังจะเกิดขึ้น หรือกำลังดำเนินอยู่นั้น เป็นกรรมดีหรือกรรมชั่ว เป็นบุญหรือเป็นบาป เป็นคุณหรือเป็นโทษ เป็นทางเจริญแห่งชีวิตอันควรดำเนิน หรือเป็นทางเสื่อมแห่งชีวิตอันควรงดเว้น ตามที่เป็นจริง และ (ยิ่งถ้าได้) ประกอบด้วยคุณธรรมอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “หิริโอตตปปะ” คือความละอายและความเกรงกลัวต่อบาปอกุศล “ศีลสังวร” ความเป็นผู้มีความสำรวมระวังในความประพฤติปฏิบัติให้อยู่แต่ในศีล และ“อินทริยสังวร” คือ การรู้จักสำรวมระวัง ตา-หู-จมูก-ลิ้น-กาย และใจ เมื่อมีรูป-เสียง-กลิ่น-รส-สัมผัสทางกาย และเรื่องราวที่เกิดขึ้นในใจมากระทบแล้ว ก็ไม่หลงสยบอยู่-ติดอยู่ในอารมณ์ที่น่ารัก และไม่หลงเคียดแค้นชิงชังในอารมณ์ที่ไม่น่ารัก เหล่านี้เป็นต้น อีกด้วย ก็จะมีอำนาจสูง ช่วยให้มีสติสัมปชัญญะทำหน้าที่ระงับยับยั้งซึ่งใจมิให้ตกไปในที่ชั่ว ให้ประพฤติปฏิบัติไปในทางที่ดีที่ชอบ ที่ก่อรูปด้วยสาระประโยชน์ อันเป็นเหตุปัจจัยให้ถึงความสำเร็จ ให้ถึงความเจริญ และสันติสุขแห่งชีวิตได้เป็นอย่างดี

ปัญหาผู้คนไร้ศีลธรรม มีแต่ความเห็นแก่ตัวจัด และมีความเหี้ยมโหดต่างๆ อันเป็นปัญหาร้ายแรงที่เกิดขึ้นในสังคมอย่างดกตื้นอยู่ในทุกวันนี้ อันก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรมต่างๆ เช่น ปัญหาการผลิต การจำหน่าย หรือการค้ายาเสพติด โดยมีผู้มีอำนาจหนุนหลัง และปัญหาการแสพสิ่งเสพติดมีมาให้โทษอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทก็ดี ปัญหาการเข่นฆ่าล้างผลาญกันก็ดี ปัญหาการคอร์รัปชันหรือการฉ้อราษฎร์บังหลวง ปัญหาการรีดไถ และปัญหาการใช้อำนาจไม่เป็นธรรมของบุคคลผู้มีอำนาจที่หลงอำนาจก็ดี ปัญหาเด็กวัยรุ่นใจแตก ปัญหาความเลอะเทอะสำส่อนในกิเลสกาหม และปัญหาการตัดสินใจฆ่าตัวตายอย่างง่ายดายเพราะความผิดหวังในชีวิตก็ดี เหล่านี้เป็นต้นนั้น ล้วนแต่เกิดจากการขาดสติสัมปชัญญะ รู้จักยับยั้งซึ่งใจ พิจารณาปัญหาและหาทางแก้ปัญหาคด้วยความสุขุมรอบคอบเหล่านี้ ล้วนมีมูลเหตุมาจากการขาดคุณธรรมข้อปัญญาอันเห็นชอบ ขาดหิริโอตตปปะ ไม่มีศีลสังวร และไม่มีอินทริยสังวร ทั้งสิ้น

เคยมีผู้ถามปัญหากับอาตมาว่า เมื่อสถานการณ์ทางสังคมเป็นอย่างนี้ ทางพระพุทธศาสนามีทางใดจะช่วยอย่างไรได้บ้าง? ข้อนี้ขอเจริญพรว่า กรรมดีหรือกรรมชั่วเป็นเรื่องเฉพาะตน ใครทำกรรมดีย่อมได้รับผลดี คือได้รับผลเป็นความเจริญและสันติสุขเอง ส่วนใครทำกรรมชัวย่อมได้รับผลชั่ว คือได้รับผลเป็นความทุกข์เดือดร้อนเอง สมดังที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสเรื่องฤาษีผู้มีศีล ได้กล่าวภาษิตกับท้าวสมพรจอมอสูร (พุทธ ส.ส. ๑๕/๙๐๓/๓๓๓) ผู้ไร้ศีลธรรมว่า

“ยาทิสํ วปเต พีชं
กลุณณการี กลุณณ”

ตาทิสํ ลภเต ผลं
ปาปการี จ ปापก”

แปลความว่า “บุคคลหว่านพีชเช่นใด ย่อมได้รับผลเช่นนั้น. ผู้ทำกรรมดีย่อมได้ผลดี ผู้ทำกรรมชัวย่อมได้ผลชั่ว”

สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้ตรัสว่า

“อกต์ ทุกกฐิ์ เสยโย ปจจนา ตปปติ ทุกกฐิ์
กตถจ สุกตฺ เสยโย ยํ กตฺวา นานุตปปติ”

แปลความว่า “ความชั่วไม่ทำเสียเลยประเสริฐกว่า (เพราะ) ความช่วยยอมเผาผลาญในภายหลัง ก็กรรมใดทำแล้ว ไม่เดือดร้อนในภายหลัง กรรมนั้นเป็นกรรมดี ทำแล้วประเสริฐกว่า”

เพราะฉะนั้นผู้ปรารถนาความเจริญและสันติสุข ไม่ปรารถนาความทุกข์เดือดร้อนก็ต้องงดเว้นความประพฤติปฏิบัติที่ไม่ดี ที่ไม่ชอบ ที่เหลวไหล ไร้สาระเสีย พึ่งประพฤติปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบเอง จึงจะได้รับผลเป็นความเจริญและสันติสุขเอง สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และพระสงฆ์ผู้ศึกษาและปฏิบัติธรรมตามรอยบาทพระพุทธองค์ ก็เป็นแต่เพียงผู้ชี้ทางให้เท่านั้น

สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ทรงรู้แจ้ง ทรงเห็นแจ้ง ผู้ตรัสรู้โดยชอบด้วยพระองค์เอง ได้ทรงประทานหลักธรรมสำหรับประพฤติปฏิบัติตน เพื่อให้ถึงความเจริญสันติสุข และให้ถึงความพ้นทุกข์ไว้ใน (ขุ. ธ. ๒๕/๒๔/๓๙) ว่าดังนี้

“สพฺพปาปสฺส อกรรม กุสลสฺสุปสมปทา
สจิตฺตปริโยทปนํ เอตํ พุทฺธานสาสนํ”

แปลความว่า “การไม่ทำบาปทั้งปวง การยังกุศลให้ถึงพร้อม การทำจิตตนให้ผ่องแผ้ว สามข้อนี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย”

ผู้ปรารถนาความเจริญสันติสุขและความพ้นทุกข์ พึ่งต้องศึกษาอบรมความประพฤติปฏิบัติทางกาย ทางวาจา และทางใจ โดยการประพฤติธรรมที่เป็นกุศล ตามหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประทานไว้แล้ว ได้แก่ ทานกุศล ศีลกุศล และภาวนากุศล เป็นต้น เอง ให้เกิดปัญญาอันเห็นแจ้งรู้แจ้งโทษของความชั่วหรือบาปอกุศลต่างๆ และให้เห็นคุณของการเลิกละความชั่ว ให้เห็นคุณของบุญกุศลคุณความดี และให้เห็นคุณของการชำระจิตใจให้ผ่องแผ้ว เอง “สติสัมปชัญญะ” คุณเครื่องระงับยับยั้งชั่งใจ ด้วยปัญญาอันเห็นชอบรู้ทางเจริญทางเสื่อมแห่งชีวิตตามที่เป็นจริง ย่อมจะเกิดและเจริญขึ้นเอง และ“หิริโอตตปปะ” คือความรู้จักละอายและเกรงกลัวต่อบาปอกุศล “ศีลสังวร” คือความสำรวมระวังความประพฤติปฏิบัติทางกายและทางวาจาให้อยู่แต่ในศีล และ “อินทริยสังวร” คือความสำรวมระวังตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ มิให้หลงอยู่ในอารมณ์อันน่ากำหนัดยินดี และ/หรือ หลงเคียดแค้นชิงชัง ในอารมณ์ที่ไม่น่ายินดีพอใจก็จะพลอยได้รับการอบรมให้เกิดและเจริญขึ้นได้ตามลำดับ

แปลว่า คุณธรรมเครื่องช่วยคุ้มครองตน คือ “สติสัมปชัญญะ” คุณเครื่องช่วยระงับยับยั้งชั่งใจด้วยปัญญาอันเห็นชอบ และ “หิริโอตตปปะ” ความรู้จักละอายและเกรงกลัวต่อบาปอกุศล “ศีลสังวร” และ “อินทริยสังวร” เป็นต้นเหล่านี้ ก็จะเกิดมีและเจริญขึ้นในจิตสันดานได้ก็แต่โดยการปฏิบัติธรรม ศึกษาอบรมกายวาจาและใจของตน ตามหลักธรรม ๓ ประการคือ ละความชั่ว กระทำคุณความดี และชำระใจให้ผ่องใส เพื่อเจริญปัญญา

รู้แจ้งในสภาวะธรรมและสังขธรรมตามที่เป็นจริง ได้แก่ การปฏิบัติ ทานกุศล ศีลกุศล และภาวนากุศล และ/หรือ ปฏิบัติไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ และปัญญา อันมีนัยอยู่ในอริยมรรคมีองค์ ๘ เท่านั้น จึงจะเอาตัวรอดได้

บัญญัติผู้มีปัญญาจึงสนใจ ใส่ใจศึกษาอบรมตน คืออบรมความประพฤติปฏิบัติทางกาย ทางวาจา และทางใจของตน ตามหลักธรรม ๓ ประการ ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประทานไว้แล้วนี้ คือการไม่ทำบาปทั้งปวง การยังกุศลให้ถึงพร้อม และการทำจิตของตนให้ผ่องแผ้ว เป็นการครองตนให้อยู่ในคุณความดี ไม่ตกไปสู่ที่ชั่ว อยู่เสมอ เพื่อสร้างพระในใจตน คืออบรมตนให้มีใจเป็นพระ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิบัติไตรสิกขา อันได้แก่ อธิศีลสิกขา คือ การอบรมในศีลอันยิ่ง อธิจิตตสิกขา คือ การอบรมจิตยิ่ง สมาธิยิ่ง และอธิปัญญาสิกขา คือ การศึกษาอบรมปัญญาอันยิ่ง อันมีนัยอยู่ในอริยมรรคมีองค์ ๘ ก็จะถึงความพ้นทุกข์ และถึงซึ่งความสันติสุขอย่างถาวรยิ่งๆ ขึ้นไปได้เอง ไม่มีเสื่อมเลย

ทางพระพุทธศาสนาก็ช่วยชี้แนะแนวทางการประพฤติปฏิบัติตน เพื่อสร้างพระในใจตน เพื่อครองตนให้อยู่แต่ในคุณความดี มิให้ตกไปในที่ชั่ว ได้เพียงเท่านั้น ใครประพฤติปฏิบัติตามธรรมของพระพุทธเจ้า ก็จะถึงความเจริญและสันติสุขเอง ใครประมาทหลงมัวเมาในชีวิต ไม่ปฏิบัติตามธรรมนี้ก็ย่อมไม่ได้รับผลดีเอง และ/หรือ ย่อมได้รับผลจากกรรมชั่ว เป็นความทุกข์เดือดร้อนเอง ไม่มีใครจะช่วยใครได้จริงหรอก

อนึ่ง ตามที่ได้มีผู้สนใจในการศึกษาและปฏิบัติธรรม ประสงค์จะทราบว่าจะควรไปเข้ารับการอบรมธรรม-ปฏิบัติที่สำนักปฏิบัติธรรมใดจึงจะได้ผลดี? เพราะมีสำนักปฏิบัติธรรมอยู่หลายแห่ง หลายครูอาจารย์ ซึ่งมีแนวทางปฏิบัติและสอนวิธีปฏิบัติพระกัมมัฏฐานหลายวิธีต่าง ๆ กัน ควรจะไปศึกษาที่สำนักปฏิบัติไหนดี? อีกอย่างหนึ่ง ญาติโยมสาธุชนหลายท่านต่างปลื้มเวลาไปศึกษาอบรมที่วัดต่างๆ ได้ยาก จึงควรที่จะได้รับการศึกษาและปฏิบัติธรรมอย่างไร?

ปัญหาข้อนี้ขอสาธุชนพึงทำความเข้าใจว่า ทุกสำนักปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนาก็จะมีการปฏิบัติและสอน ให้ปฏิบัติไตรสิกขา คือ การศึกษาอบรมกาย วาจา และใจ โดยทางศีล สมาธิ ปัญญา อันมีนัยอยู่ในมรรคมีองค์ ๘ และสติปัญญา ๔ ด้วยกันทั้งนั้น อาจจะแตกต่างกันแต่อุบายวิธีสงบใจ คือ วิธีเจริญสมาธิ ภาวนา และ/หรือ อุบายวิธีเรื่องปัญญา ให้เห็นแจ้งรู้แจ้งสภาวะธรรมและสังขธรรมตามที่เป็นจริงบ้าง และคล้ายคลึงกันบ้าง ตามจริตตอัธยาศัย และตามความแก่กล้าแห่งอินทรีย์ คือ ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ และปัญญา ที่เคยได้รับการสั่งสมอบรมมาแต่ปางก่อนไม่เท่ากัน จึงมีประสบการณ์ความรู้ความชำนาญในชั้นปฏิบัติสมณะและวิปัสสนาภาวนาไม่เท่ากัน จึงเลือกวิธีปฏิบัติและเลือกวิธีสอนด้วยอุบายวิธีต่างกันบ้าง คล้ายกันบ้าง แต่ต่างก็อยู่ในหลักศีล-สมาธิ-ปัญญา อันมีนัยอยู่ในอริยมรรคมีองค์ ๘ และหลักสติปัญญา ๔ นั้นเอง และก็มีจุดประสงค์เพื่อชำระกิเลสเหตุแห่งทุกข์และเพื่อถึงความเจริญและสันติสุขด้วยกันทั้งสิ้น

ที่นี้จึงตกเป็นหน้าที่รับผิดชอบของท่านทั้งหลาย พึงพิจารณาให้ทราบด้วยตนเองว่า สำนักไหนมีครูอาจารย์ที่ท่านปฏิบัติมีประสบการณ์ และสอนด้วยอุบายวิธีการปฏิบัติทั้งสมถวิปัสสนากัมมัฏฐาน ให้ได้ผลสมบูรณ์ดีครบไตรสิกขา ได้แก่

อธิศีลสิกขา คือ การศึกษาอบรมในศีลอันยิ่ง ๑

อธิจิตตสิกขา คือ การศึกษาอบรมในจิตอันยิ่งหรือสมาธิยิ่ง ๑ ให้ถึง

อธิปัญญาสิกขา การศึกษาอบรมในปัญญาอันยิ่ง คือ ให้เจริญปัญญาอันรู้แจ้ง เห็นแจ้ง กล่าวคือ ให้ได้ทั้งเห็นแจ้งและทั้งรู้แจ้ง สภาวะธรรมและสังขารธรรมตามที่เป็นจริง ตามรอยบาทพระพุทธองค์ ได้ดีที่สุดในอีก ๑ ก็จงไปขอเข้ารับการอบรมที่สำนักนั้น แล้วท่านก็จะสามารถได้รับการ อบรมให้ได้ผลดียิ่งขึ้นไปเป็นลำดับ ตามระดับภูมิธรรมที่ปฏิบัติได้เอง

หนึ่งต่อข้อความที่ว่า มีเวลาที่จะปลีกตัวไปศึกษาอบรมที่วัดน้อยจะทำอย่างไร? ก็ขอเจริญพรว่า การศึกษาอบรมธรรมปฏิบัติ นั้น ทุกคนมีเวลาเพื่อการศึกษาและอบรมธรรมปฏิบัติได้เสมอ ขอแต่ให้เห็นคุณค่าของการศึกษาอบรมธรรมปฏิบัติ ว่าเป็นกิจที่มีแก่นสาระสาระแก่ชีวิตตนที่สุด และขอให้มีความตั้งใจที่จะศึกษาและอบรมปฏิบัติธรรม ท่านนั้น ท่านก็จะสามารถหาเวลาปลีกเวลาไปเข้ารับการศึกษาดูได้เสมอ

ให้ท่านลองพิจารณากิจวัตรประจำวันของท่านดูให้ถ้วนถี่ จะเห็นว่า เป็นกิจวัตรเพื่อคนอื่นแทบทั้งนั้น ส่วนกิจวัตรที่จะเป็นแก่นสาระสาระ กล่าวคือ ที่จะเป็นที่พึงประเสริฐอันถาวรแท้จริงสำหรับตน มีน้อยไม่ถึงครึ่ง แต่เพราะความประมาทหลงมัวเมาอยู่ในสามีสสุข คือ ความสุขด้วยอามิส ได้แก่ ความสุขจากการที่ได้บริโภคใช้สอย ที่ได้สัมผัส ได้ยิน ได้ฟัง ได้ลิ้มรส ได้กลิ่น รูป – เสียง – กลิ่น – รส และสิ่งสัมผัสทางกาย ที่น่าเพลิดเพลิน ที่น่ากำหนดยินดี และหลงยึดมั่นถือมั่นอยู่ด้วยกิเลส ตัณหา อุปาทาน อันไม่เที่ยงแท้ถาวรเหล่านั้น ทำให้มองไม่เห็นความสำคัญ ไม่เห็นคุณค่าของการศึกษาอบรมธรรมปฏิบัติว่า เป็นกิจที่มีแก่นสาระสาระที่สำคัญที่สุดในชีวิต ที่จะได้อบรมตนเพื่อสร้างพระในใจตนและจะได้มีตนที่ได้ฝึกฝนอบรมดีแล้วเป็นที่พึงประเสริฐ อันบุคคลมิได้ด้วยยากนักหนา จึงไม่อาจเสียสละเวลาที่กำลังเสวยสามีสสุขอยู่นั้นได้ หรือไม่อาจตัดความผูกพันในสามีสสุขอันไม่เที่ยงแท้ถาวร และไม่อาจจะตัดใจจากครอบครัว หรือจากกิจการงานอันเป็นไปเพื่อผู้อื่นกว่าครึ่ง หรือก่อนชีวิตนั้นได้

เพราะฉะนั้น ถ้าท่านจะได้พิจารณาให้ลึกซึ้งด้วยสติปัญญาอันเห็นชอบ ก็จะเห็นว่า การได้อัตภาพเป็นมนุษย์นี้เป็นของยาก นับตั้งแต่เกิดมาและได้ดำเนินชีวิตมาจนถึงทุกวันนี้ก็ต้องประสบแต่ความทุกข์ ทุกข์ เพราะความเกิด แก่ เจ็บ และตาย ทุกข์เพราะผิดหวังหรือเพราะไม่ได้ตามความปรารถนา ทุกข์เพราะพลัดพรากจากสิ่งของ พลัดพรากจากฐานะ และ/หรือ พลัดพรากจากบุคคลที่รักและที่หวงแหน และความทุกข์ เพราะผลของความชั่วหรือบาปอกุศลที่ได้เคยกระทำไว้แล้ว ทั้งที่รู้และทั้งที่ไม่รู้ ทั้งโดยเจตนาหรือโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ฯลฯ เหล่านี้เป็นต้น วิธี คือ หนทางปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ และให้ถึงซึ่งความสันติสุขอย่างถาวรมีอยู่ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงเห็นแจ้งทรงรู้แจ้ง ทรงเป็นพระอรหันต์ ตรัสรู้แล้วเองโดยชอบ ก็ได้ทรงชี้ทางไว้แล้ว แต่การจะปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามหลักธรรมนี้ ก็ต้องศึกษาและอบรม กาย วาจา ใจ ตามหลักธรรมนี้ จนเกิดปัญญาอันเห็นแจ้งและรู้แจ้งสภาวะธรรมและสังขารธรรมตามที่เป็นจริง ได้รู้บาป-บุญ คุณ-โทษ สิ่งที่เป็นสาระประโยชน์ สิ่งที่มีใช้สาระประโยชน์แห่งชีวิตตามที่เป็นจริง จนเกิดและเจริญ

จึงจะสามารถครองตน รักษาตน ให้ตั้งอยู่แต่ในคุณความดีที่ยิ่งๆ ขึ้นไป ให้ได้ประสบแต่ความเจริญ และสันติสุขยิ่งๆ ขึ้นไปได้ แต่ถ้าท่านใดประมาท ขาดสติสัมปชัญญะ ขาดhiriโอดตັปะปะ ขาดศีลสังวรและ อินทรีย์สังวรเมื่อใด เมื่อนั้นท่านเหล่านั้นย่อมจะต้องประสบกับความทุกข์เดือดร้อน จากบาปอกุศลหรือกรรม ชั่วที่ท่านหลงผิด ด้วยมิจฉาทิฎฐิ คือ มีความคิดเห็นผิด ๆ จึงทำผิด พุตผิด และนำคนอื่นผิดๆ หรือหลงตาม ผู้อื่นผิดๆ อย่างแน่นอนที่สุด ไม่มีทางหลีกเลี่ยง และไม่มีช้อยกเว้นให้แก่ใครผู้ใด ไม่ว่าจะอยู่ในฐานะใด ได้เลย

ก่อนจบรายการในวันนี้ อาตมาภาพขอฝากคติเตือนใจไว้ประดับสติปัญญาสำนึกว่า

“จงทำแต่สิ่งที่ถูกต้อง แม้จะเป็นสิ่งที่ไม่ถูกใจ

จงอย่าทำแต่สิ่งที่ถูกใจ แต่เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง”

สมเด็จพระพุทธภาสิต (ช.ธ. ๒๕ / /๑๙)ว่า

“จิตต์ คุตต์ สุขาวห์”

แปลความว่า. “จิตที่คุ้มครองแล้ว นำสุขมาให้”

และว่า (ช.ชา.ทุก. ๒๗/ /๙๐)

“วิหณญตี จิตฺตวสานุวตฺตี”

แปลความว่า “ผู้ประพฤติตามอำนาจจิต ย่อมลำบาก”

สุดท้ายนี้ขอเจริญพรประชาสัมพันธ์ว่า ท่านผู้สนใจศึกษาสัมมาปฏิบัติธรรม ก็ขอเชิญไปเข้ารับการอบรมธรรมปฏิบัติตามแนวสติปัฏฐาน ๔ ที่วัดหลวงพ่อดธรรมกายาราม อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี ทุกวัน อาทิตย์ เริ่มเวลา ๐๙.๐๐ น. สาธุชนจากกรุงเทพฯ มีรถรับส่งจอดรับอยู่ที่ปากทางเข้าวัดสระเกศฯ หรือวัด ภูเขาทอง ทุกวันอาทิตย์ รถรับส่งจะออกจากวัดสระเกศฯ ไปยังวัดหลวงพ่อดธรรมกายาราม เวลา ๐๗.๐๐ น. และรับกลับจากวัดหลวงพ่อดธรรมกายาราม เวลา ๑๕.๐๐ น. เป็นประจำทุกวันอาทิตย์ และวันสำคัญ ทางพระพุทธศาสนา ผู้สนใจจะได้เทพและหนังสือธรรมปฏิบัติ ก็ติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ ประชาสัมพันธ์ วัดหลวงพ่อดธรรมกายาราม อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี ๗๐๑ ๓๐ หมายเลขโทรศัพท์ (๐๓๒) ๒๕๓-๓๕๒, ๒๕๔-๖๕๐, ๒๕๕-๒๑๒ และ/หรือ ๒๕๕-๒๑๓ (กด) ต่อ ๒๒๐ ได้ทุกวัน

ขอความสุขสวัสดิ์ จงมีแก่ท่านผู้ฟังทุกท่าน เจริญพร